

แนวโน้มตลาดวันนี้ (29 /3/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " ขายทำกำไร หลังไร้ข่าวบวก "

ดัชนีตลาดหุ้นปิดที่ 1204.0 จุด ลดลง 3.28 จุด หรือ 0.3% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.85 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศมียอดซื้อสุทธิ 790 ล้านบาท บรรยากาศการลงทุนในวันนี้ต่างจากวันก่อนตรงที่ วันนี้ไม่มีข่าวในเชิงบวกเข้ามาในตลาด การขายทำกำไรช่วงสั้นในหุ้นที่ขึ้นไปเมื่อวันก่อนจึงเกิดขึ้น เหตุผลน่าจะมาจากนักลงทุนกำลังรอดูทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่ทรงตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แรงซื้อชะลอตัวลงในวันนี้

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

* **เศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นต่างประเทศ** – การรายงานตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ดินที่ผ่านมา ที่ 2.2% MOM ในเดือน ก.พ.ต่ำกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.0% บวกกับวาทะของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กล่าวว่า "ยังด่วนเกินไปที่จะประกาศชัยชนะต่อปัญหาของกลุ่มอียู" เป็นปัจจัยที่ถ่วงตลาดวานนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงกดให้หุ้นกลุ่มพลังงาน ในปลายๆตลาดปรับตัวลดลงด้วย

ทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศในวันนี้จะออกไปในทางลบ เพราะการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ไม่สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ ทำให้ต้องรอดูตัวเลขที่จะประกาศในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ (เคลมการว่างงาน และตัวเลข GDP(q4 ; ปรับครั้งที่ 3)

การประชุมของรัฐมนตรีคลังกลุ่มยูโรโซนที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ จะเป็นตัวแปรที่อาจเป็นบวกกับตลาดได้ ถ้าข่าวที่ออกมาส่งหน้าก่อนการประชุมนั้น ส่งสัญญาณไปในทางบวก

* **ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์** – ราคาน้ำมันดิบ WTI (May-2012) ล่าสุดอยู่ที่ \$105 เหรียญ/บาร์เรล stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น 7.1 ล้านบาร์เรล (คาด +2.5 ล้านบาร์เรล) บวกกับความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลายมาเป็นลบกับหุ้นกลุ่มน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ของไทยในวันนี้ด้วย

* **การเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ** – การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองหลังแผนปรองดองถูกประกาศใช้ จะเป็นตัวแปรทางการเมืองที่น่าจับตามองว่า จะสร้างสันติให้กับประเทศได้หรือไม่ (ถ้าได้จะเป็นบวกกับตลาดหุ้น) ปัจจัยอื่นๆ จะเป็นการซื้อขายของนักลงทุนก่อนปิดงบไตรมาสแรกของปีที่จะเบาลง และต้องไปดูท่าทีของนักลงทุนต่างประเทศว่าจะปรับพอร์ตในตลาดหุ้นไทยหรือไม่ หลังความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกและข่าวลบมีเข้ามาในตลาดมากขึ้น

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ " ชึมๆ แต่มีขายกันมากขึ้น "

คาดตลาดยังเป็นลบในวันนี้ เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะรอประเมินสถานการณ์ตลาดจนถึงสิ้นสัปดาห์นี้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และผลการประชุมของรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน จะทำให้ความกังวลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกลดลงไปหรือไม่.... นอกจากนี้ การปรับพอร์ตของบรรดากองทุนฯ ก่อนสิ้นงวด Q1/54 มีผลให้แรงซื้อหายไปจากตลาดด้วย

กลยุทธ์การลงทุน " รอให้แรงซื้อกลับมาก่อน "

แน่นอนว่า ทิศทางตลาดยังเอาแน่นอนไม่ได้ นักลงทุนที่ขายหุ้นไปแล้ว ควรรอดูสัญญาณการซื้อหุ้นอีกครั้ง (คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในต้นสัปดาห์หน้า) การปรับพอร์ต หรือถือเงินสดให้มากขึ้นน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วงนี้ (มงคล)

มงคล พ่วงเกตรา

นักวิเคราะห์

*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆ ประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ที่ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้งานรายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
